

มหาชัยสาร



ปีที่ 45 ฉบับที่ 64 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระ 9-10 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าจิว จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2557

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีชักพระและการละเล่นพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดโซนจัดกิจกรรม บนถนนสายประตู่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะมีพนมพระจากวัดต่าง ๆ มาร่วมอย่างน้อย 20 วัด และมีการละเล่นพื้นเมืองประเภทต่าง ๆ มากมาย คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์หลังไหลมาร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ประชาชนชักเรือพนมพระจากวัดต่าง ๆ มาพร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. รับลงทะเบียนการประกวดพนมพระ เวลา 17.00 น. พิธีสมโภชเรือพนมพระ ณ ประรำพิธีเวทีกลาง (บนถนนประตู่ 1 ซ้ำงอาคาร 20) เวลา 18.00 น. แข่งขันการกินต้ม การแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่ง เวลา 20.00 น. การประกวดตัดสินการประกวดพนมพระ และการประกาศผลการประกวดต่างๆ เวลา 21.30 น. ชมการแสดงมหรสพ การแสดงดนตรี การแสดงเพลงบอกโดยเพลงบอกทวิ อัศวิน การแสดงหนังตะลุง

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. ตักบาตรหน้าล้อ เวลา 07.00 น. ถวายอาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. เรือพนมพระเดินทางกลับวัดต่างๆ

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น

ประเพณีชักพระ



ประเพณีชักพระ บางท้องถิ่นเรียกว่า "ประเพณีลากพระ" เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมาสันนิษฐานว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย ที่นิยมเอาเทวรูปออกแห่ในโอกาสต่างๆ ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้นำเอาคติความเชื่อดังกล่าวมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา มีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวชได้ 7 พรรษา และพรรษาที่ 7 นั้นได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้นออกพรรษาแล้ว ยามเช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ในการนี้พุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานถึง 3 เดือน ครั้นทราบข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ จึงได้รับเสด็จและได้นำภัตตาหารคาวหวานไปถวายด้วย ซึ่งผู้ไปที่หลังนั่งไกล ๆ ไม่สามารถเข้าไปถวายภัตตาหารด้วยตัวเองได้ จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆ กันไป เพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อผู้นั่งใกล้ๆ ถวายแทน บุญประเพณีลากพระ จึงมีขนมต้มหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า "ต้ม" เป็นขนมประจำประเพณีทำด้วยข้าวเหนียว ห่อด้วยใบไม้อ่อนๆ เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรือ ใบกะพ้อ ทำเป็นขนมต้ม นำไปถวายพระในประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบนบุษบกแล้วแห่แหนโดยการจัดตกแต่ง "พนมพระ" หรือ "นมพระ" เป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกพระลากนิยมทำ 2 แบบ คือ ลากพระทางบก เรียกว่า นมพระ ลากพระทางน้ำ เรียกว่า "เรือพระ" นมพระสร้างเป็นร้านม้า มีไม้สองท่อนรองรับข้างล่าง ทำเป็นรูปพญานาค มีล้อ 4 ล้ออยู่ใต้ตัวพญานาค ตกแต่งลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ ประดับด้วยผ้าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห้อยระย้า ประดับต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้สดทำอุบะห้อยระย้า มีต้มห่อด้วยใบพ้อแขวนหน้านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ข้าง ๆ นมพระแขวนโพน กลอง ระฆัง ส้อง ด้านหลังนมพระวางเก้าอี้ เป็นที่นั่งของพระสงฆ์

ประเพณีชักพระ (ต่อจากหน้า 2)

สำหรับการอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระพระลากคือพระพุทธรูปยืน แต่ที่นิยมคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พุทธบริษัทจะสร้างน้ำพระลากเปลี่ยนจิวร แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล้วพระสงฆ์จะเทศนาเรื่องการเสด็จไปดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ตอนเช้ามีดในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ชาวบ้านจะมาตักบาตรหน้านมพระ เรียกว่า ตักบาตรหน้าล้อ เสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อให้การลากพระราบรื่น ปลอดภัย การลากพระก็จะใช้เชือกแบ่งผูกเป็น 2 สาย เป็นสายผู้หญิงและสายผู้ชาย แต่ปัจจุบันไม่มีการแบ่งสาย ลากได้ทั้งสองสาย โดยจะใช้โพน ฆ้อง ระฆัง เป็นเครื่องตีให้จังหวะเร้าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกัน สนุกสนานและประสานเสียงร้องบทลากพระเพื่อผ่อนคลาย

ประเพณีลากพระ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการทำบุญทำทาน ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าจิว ได้จัดงานชักพระ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีชักพระและการละเล่นพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดโซนจัดกิจกรรม บนถนนสายประตู 1 ซึ่งจะมีพนมพระจากวัดต่าง ๆ มาร่วมอย่างน้อย 20 วัด และมีการละเล่นพื้นเมืองประเภทต่าง ๆ มากมาย คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมีประชาชนหลังไหลมาร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน





ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ตรงกับวัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันนี้ (9 ต.ค.) ภายในมหาวิทยาลัยจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยบรรยากาศของเสียงโชน ซ้อง ระฆัง กับ
งานบุญประเพณีชักพระหรือ “ลากพระ” บ้านเรา ประชาชนจะชักเรือพนมพระจากวัดต่างๆมาพร้อม
กัน ณ บนถนนสายประตู 1 ตั้งแต่เช้า จากนั้นเวลา 10.00 น. จะรับลงทะเบียนการประกวดพนมพระ
เวลา 17.00 น. มีพิธีสมโภชเรือพนมพระ ณ ประรำพิธีเวทีกลาง (บนถนนประตู 1 ข้างอาคาร 20)
เวลา 18.00 น. แข่งขันการกินขนมต้ม การแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่ง เวลา 20.00 น.กรรมาการ
ตัดสินการประกวดพนมพระ และการประกาศผลการประกวดต่างๆ เวลา 21.30 น. ชมการแสดง
มหรสพ การแสดงดนตรี การแสดงเพลงบอกโดยเพลงบอกทวิ อัศวิน และการแสดงหนังตะลุง

ช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม นี้ การจราจรในมหาวิทยาลัยจะคับคั่งเป็นพิเศษ เนื่องจากได้มีการ
จัดประเพณีลากพระที่มหาวิทยาลัยของเรา บริเวณถนนสายประตู 1 งานนี้คาดว่าจะมีประชาชนจาก
ตำบลต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 10,000 คน มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการจราจรใหม่ โดยให้ใช้
ถนนเส้นหน้าสถาบันวิจัยฯ เป็นทางเข้าหลัก และออกประตู 3 เช่นเดิม ส่วนผู้ที่อยู่หมู่บ้านเกษตร
หมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์และประชาชนชาวแพลด ให้ใช้ถนนหน้าอาคาร 20 หรือถนนด้านข้างสำนักงาน
อธิการบดี เข้าออก ในระหว่างจัดงาน จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

มีเสียงฝากเตือนมาว่าขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพ แอบแฝงตัวอยู่ในมหาวิทยาลัย คอยย่องขโมยของ
มีค่าตามห้องพักอาคารต่างๆ ในขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้ว 2
อาคาร ผู้ประสบเหตุจึงฝากเตือนมายังทุกท่านให้คอยระมัดระวังมิจฉาชีพดังกล่าว

ข่าวที่น่ายินดีกับสาวน้อยตัวเล็ก คุณณัฐนิชา คงพันธ์ หลังจากใช้ความพยายามมาหลาย
เพลงก็สามารถเดินทางมาถึงฝั่งฝัน กับความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินผล จาก ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันที่ 23
กันยายน ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหมาดๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา “ความ
ประมาท ความหลงตัวเอง อาจนำไปสู่ความพินาศ การกระทำสิ่งใดโดยขาดความระมัดระวัง และคิดว่า
ตนเองเก่งเหนือผู้อื่นเสมอ อาจนำมาซึ่งความล้มเหลว แต่หากกระทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบ
และอ่อนน้อม ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ ” สวัสดิ์ดีคะ